

Số: 06/BC - TAND

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Tòa án nhân dân huyện

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án nhân dân huyện đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác, trong đó triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết, chỉ thị của Tòa án nhân dân tối cao.

Trong những năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại có chiều hướng gia tăng; các khiếu kiện phát sinh trên nhiều lĩnh vực.

Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo các điều kiện của Tòa án nhân dân tỉnh, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành; cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức nên các mặt công tác của Tòa án nhân dân huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của huyện.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác giải quyết xét xử các loại án.

Trong nhiệm kỳ¹, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý tổng số 461 vụ, việc các loại, đã xét xử và giải quyết 453/461 vụ (đạt 98,3%), còn lại 08 vụ đang giải quyết trong thời hạn luật định.

1.1. Công tác xét xử án hình sự

Tổng số án thụ lý: 129 vụ - 169 bị cáo.

- Đã giải quyết, xét xử: 128 vụ - 168 bị cáo (trong đó: xét xử 124 vụ, trả hồ sơ điều tra bổ sung: 04 vụ), còn lại 01 vụ đang tiến hành giải quyết.

Trong số các vụ án đã xét xử có 156 bị cáo là người dân tộc thiểu số, 78 bị cáo nghiện chất ma túy và 28 bị cáo giới tính nữ.

Thống kê các vụ án hình sự đã xét xử cho thấy tình hình tội phạm tập trung chủ yếu vào các loại tội về ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ

¹ Tính thời điểm từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2021

người trái pháp luật... Tội phạm về tham nhũng, kinh tế vẫn diễn biến phức tạp tập trung ở lĩnh vực quản lý tài sản công, xâm phạm tài nguyên rừng.

Trong quá trình xét xử, Tòa án rất chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương thông qua hoạt động chuyên môn, phối hợp với các cơ quan tổ tụng và chính quyền các xã xét xử các vụ án điểm và xét xử lưu động tại các xã, trường học (trong kỳ đã xét xử lưu động 29 vụ án hình sự và dân sự). Đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến làm việc tại tòa án và tham dự các phiên tòa; phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông tham dự phiên tòa và đưa tin kịp thời về diễn biến và kết quả phiên tòa nhất là đối với các vụ án điểm được dư luận quan tâm, các vụ án xét xử lưu động.

Tòa án đã áp dụng hình phạt đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội, nghiêm khắc trừng trị kẻ chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức, đồng thời khoan hồng với những bị cáo phạm tội lần đầu, thật thà khai báo, ăn năn hối cải.

Trong kỳ, án có kháng cáo, kháng nghị: 14 vụ, cấp phúc thẩm đã giải quyết *giữ nguyên án sơ thẩm 12 vụ, sửa bản án 01 vụ- tỷ lệ 0,92 %, hủy một phần bản án để điều tra lại 01 vụ- tỷ lệ 0,92%*).

1.2. Công tác giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

- Án dân sự: thụ lý: 42 vụ, giải quyết: 40 vụ, đạt tỷ lệ 95,2%; còn lại 02 vụ.
- Án hôn nhân gia đình: thụ lý 146 vụ, giải quyết 141 vụ, đạt tỉ lệ giải quyết 96,6%; Còn lại 05 vụ đang giải quyết
- Án kinh doanh thương mại: thụ lý 03 vụ, giải quyết 03 vụ đạt tỷ lệ 100%;
- Án lao động: không thụ lý

Án có kháng cáo, kháng nghị: 07 vụ; Trong đó: Cấp phúc thẩm đã giải quyết: Giữ nguyên bản án sơ thẩm 05 vụ; Sửa bản án sơ thẩm 02 vụ.

Các vụ việc tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại tăng đều hàng năm. Các tranh chấp dân sự chủ yếu là tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng vay tài sản... Án kinh doanh thương mại chủ yếu là các tranh chấp trong mua bán hàng hóa.

Trong giải quyết án dân sự, Tòa án đã tăng cường công tác hòa giải để giải quyết vụ án nhanh chóng, dứt điểm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên đương sự. Đã tiến hành hòa giải thành 113 vụ, đạt tỷ lệ 61,4% số án đã giải quyết.

1.3. Công tác xét xử án hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính

*** Án hành chính:**

- Thụ lý: 02 vụ.
- Đã giải quyết: 02/02 vụ, (đình chỉ 01 vụ, xét xử 01 vụ), đạt 100%.
- Án có kháng cáo: 02 vụ (cấp phúc thẩm đã giải quyết: Đình chỉ phúc thẩm 01 vụ; hủy và đình chỉ vụ án 01 vụ do người khởi kiện rút yêu cầu).

*** Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án:**

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, trong kỳ Tòa án đã thụ lý: 110 vụ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Đã giải quyết: 110/110 vụ, đạt 100%.

Trong đó: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 80 vụ; Đình chỉ: 30 vụ do cơ quan đề nghị rút yêu cầu.

1.4. Công tác thi hành án hình sự và xét miễn giảm các khoản tiền phạt, án phí:

*** Thi hành án hình sự:**

+ Đã ra quyết định Thi hành án: 145 người.

+ Hiện đang tại ngoại: 02 người - trốn thi hành án, công an đang truy nã.

*** Xét rút ngắn thời thử thách của án treo, cải tạo không giam giữ**

- Tổng số thụ lý: 13 vụ.

- Đã giải quyết chấp nhận đề nghị rút ngắn: 13/13 vụ - đạt 100%.

*** Xét miễn giảm các khoản tiền phạt, án phí:**

- Miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự: 03 vụ, tổng số tiền: 25.491.000 đồng.

- Xét giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự: 01 vụ, số tiền: 14.780.000 đồng.

Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, đúng hạn luật định; việc hoãn, giảm thời hạn chấp hành án có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tòa án thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát và cơ quan Công an rà soát danh sách những người còn tại ngoại chưa bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án; đồng thời làm tốt công tác phối hợp trong quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương.

2. Thực hiện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố bản án:

Trong kỳ, các thẩm phán đã thực hiện việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 12 vụ án hình sự.

Công bố bản án trên công thông tin điện tử của ngành Tòa án: đã thực hiện công bố 230 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân luôn được chú trọng, phân công 01 thư ký trực và tiếp công dân hàng ngày, lãnh đạo tiếp công dân vào thứ 4 hàng tuần và đột xuất khi có yêu cầu.

Trong 05 năm đã tiếp và hướng dẫn 223 lượt công dân. Nội dung chủ yếu hướng dẫn, giải quyết các đề nghị có liên quan đến việc khiếu kiện dân sự và yêu cầu giải quyết tố giác.

Giải quyết khiếu nại: Đơn khiếu nại theo luật khiếu nại: không có.

Khiếu nại trong tố tụng: 02 đơn khiếu nại đối với thông báo trả lại đơn khởi kiện, kết quả giải quyết giữ nguyên thông báo trả lại đơn khởi kiện: 02/02 vụ.

Đơn tố cáo: không có.

4. Công tác cải cách hành chính tư pháp

Công tác cải cách hành chính tư pháp tại Tòa án tiếp tục được đổi mới, hoạt động của bộ phận Hành chính tư pháp đã ổn định và đi vào nề nếp. Việc nhận đơn khởi kiện, thụ lý hồ sơ vụ án các loại, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, yêu cầu tiếp công dân cũng như cấp sao bản án, quyết định được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm về thời hạn tố tụng. Trong quá trình giải quyết công việc, giao tiếp với nhân dân, cán bộ được giao làm công tác hành chính tư pháp luôn tôn trọng, lắng nghe và hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Việc triển khai thực hiện các phần mềm quản lý án, cấp bản sao bản án, số hóa và triển khai công việc trên phần mềm Ioffice; số hóa các loại bản án; rà soát, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

1. Công tác tổ chức cán bộ

Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ giữ chức danh tư pháp từng bước được nâng lên, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng được quan tâm đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tòa án, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Việc kiện toàn chức vụ lãnh đạo được cấp trên quan tâm và thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị.

Công tác kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Tổng số cán bộ, công chức của Tòa án nhân dân huyện đầu nhiệm kỳ có 07 biên chế (03 thẩm phán, 03 thư ký, 01 kế toán) hiện nay chỉ tiêu giao có 06 biên chế trong đó nghiệp vụ chuyên môn có 03 thẩm phán và 02 thư ký.

2. Công tác Hội thẩm nhân dân:

Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016- 2021 được HĐND huyện bầu gồm 17 Hội thẩm nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Đoàn hội thẩm TAND huyện đã hoạt động theo đúng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân. Các Hội thẩm nhân dân đã tích cực tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xét xử của Tòa án.

Trong nhiệm kỳ có 321 lượt Hội thẩm TAND huyện đã tham gia giải quyết, xét xử 165 vụ việc các loại, tỷ lệ bình quân mỗi Hội thẩm tham gia xét xử 19 vụ. Hầu hết các Hội thẩm TAND huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công xét xử, các bản án được thông qua đều có tính thuyết phục và tính khả thi cao, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tạo được niềm tin từ quần chúng nhân dân, đóng góp có hiệu quả vào thành tích xét xử của TAND, qua đó bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng tài sản, danh sự và nhân phẩm của công dân; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của huyện.

Công tác phối hợp giữa Tòa án và Đoàn Hội thẩm có nhiều chuyển biến tích cực. Hội thẩm được trang bị văn bản pháp luật mới, hàng năm các Hội thẩm đều tham gia tập huấn nghiệp vụ với tỷ lệ cao. Trước khi xét xử, Hội thẩm đã nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị nội dung cần thẩm vấn tại phiên tòa, bảo đảm việc xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, thực hiện đúng nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

3. Công tác quản lý kinh phí và cơ sở vật chất

a) Công tác quản lý kinh phí

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát phiên tòa, hệ thống đã đi vào vận hành ổn định góp phần công khai và nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án.

Trong quá trình sử dụng kinh phí được cấp hàng năm, Tòa án đã thực hiện đúng việc chi tiêu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, kết quả kiểm tra việc sử dụng kinh phí hàng năm không bị sai sót và xuất toán.

b) Công tác xây dựng, sửa chữa trụ sở, trang thiết bị:

Trong các năm qua, trụ sở Tòa án đã được sửa chữa, cải tạo 02 đợt và cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công tác.

Các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn được mua sắm, bổ sung, sửa chữa hàng năm. Theo thông tư quy định về phòng xét xử, đơn vị đã được trang bị bộ bàn ghế xét xử theo đúng quy định; Các trang thiết bị máy tính, máy photocopy... cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá kết quả đạt được

Trong toàn nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, không để các vụ án quá hạn luật định, không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án tuyên đúng pháp luật và có tính khả thi.

Việc tranh tụng tại các phiên tòa được thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 49 – NQ/TW về cải cách tư pháp và trên cơ sở quy định của pháp luật tố tụng, nhất là trong giải quyết các vụ án hình sự, tại phiên tòa đã tạo điều kiện cho các bên tranh luận và đối đáp để làm rõ nội dung vụ án, đánh giá đúng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình đã chú trọng và làm tốt công tác hòa giải để các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, đảm bảo sự công bằng giữa các bên trong quá trình xét xử và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Hồ sơ vụ việc dân sự được đảm bảo xây dựng

theo đúng trình tự tổ tụng quy định, xác minh thu thập chứng cứ đầy đủ, khách quan đảm bảo quyền lợi cho các đương sự. Tòa án luôn phối hợp với các ban ngành liên quan, UBND các xã để thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án một cách thuận lợi và quan tâm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Là cơ quan thực hiện chức năng xét xử, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân tại địa phương, trong khi tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, các tranh chấp qua hàng năm đều gia tăng, nhưng biên chế được giao chỉ có 03 thẩm phán và 02 thư ký nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn.

Đoàn Hội thẩm nhân dân hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ nhưng không được hỗ trợ kinh phí hoạt động, nên khó khăn trong thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả hoạt động và rút kinh nghiệm xét xử.

3. Những đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của đoàn Hội thẩm nhân dân huyện.

- Đề nghị các cơ quan có người được bầu làm Hội thẩm tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội thẩm nhân dân tham gia đầy đủ công tác xét xử của Tòa án.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Phương hướng chung

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Tòa án nhân dân cấp trên và các Nghị quyết, kế hoạch của huyện về thực hiện các nhiệm vụ công tác Tòa án.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án không để án quá hạn luật định; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hay bỏ lọt tội phạm; hạn chế mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp dân sự nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, đối thoại trong các vụ án hành chính.

Thực hiện việc công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, cải cách thủ tục hành chính tư pháp, thực hiện đúng theo quy tắc xử sự của thẩm phán, thư ký, cán bộ công chức Tòa án.

Tiếp tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho Thẩm phán, Thư ký. Đổi mới và cải cách công tác hành chính tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.

Phối hợp với Mặt trận tổ quốc chuẩn bị nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trình Hội đồng nhân dân quyết định.

2. Nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác chuyên môn

- Giải quyết xét xử các vụ án hình sự đạt từ 90% trở lên; Giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự từ 85% trở lên; Giải quyết, xét xử các vụ án hành chính từ 80% trở lên; Giải quyết áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt 100%;
- Đảm bảo 100% các bản, quyết định của Tòa án được ban hành trong thời hạn luật định, thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án; Đảm bảo ban hành các quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Trên đây là kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa trình Hội đồng nhân dân huyện.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Ban pháp chế HĐND;
- Lưu: VP.



Trương Anh Tuấn